



ดอน ช่างใหญ่

DonKhangYai News

Online

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์
ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมีนาคม 2564

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI

PBRU 2020 Ambassador





ในปีการศึกษา 2563 เราได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จนมาถึงช่วงเวลาของการสอบปลายภาคการศึกษาแล้ว จึงขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนให้ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ เคลียงานในแต่ละรายวิชาให้เรียบร้อยและหลังจากนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา แต่มหาวิทยาลัยฯ ก็ยังจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาจึงอยากให้นักศึกษา ดูแลตนเองให้พ้นจากโรคภัยต่าง ๆ เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ขอให้นักศึกษามีงานทำและสามารถสอบแข่งขันเข้าสู่ตำแหน่งทางอาชีพที่คาดหวังไว้ได้ และหลังจากนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับอาชีพเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยฯ ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ



พศ.ดร.เสนา กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ คำบูชาสังคม

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ

1. พลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาคูครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

01

ยุคศาสตร์ที่ 1
การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

01

ยุคศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

04

ยุคศาสตร์ที่ 4
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

05

ยุคศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาท้องถิ่น

09

ยุคศาสตร์ที่ 6
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

อาจารย์และนักศึกษาเข้าประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
อาชีพพ่อครัวอาหารไทย ชั้น 2



อาจารย์ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์
ชั้นปีที่ 3 และสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ อาชีพพ่อครัวอาหารไทย ชั้น 2 ณ อาคารปฏิบัติการ
อาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ที่จัดขึ้น
โดยองค์การรับรองสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน
เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านการประกอบอาหารให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน
ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ
ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถผ่านการประเมินสมรรถนะ
ได้ทุกคน โดยผ่านการพิจารณาและตัดสินผลการประเมิน
จากเจ้าหน้าที่สอบที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่มาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
เป็นผู้ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

นักศึกษาวิศวกรรมสังคม

เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมสังคม PBRU Heart Of The New Gen
เสริมสร้างทักษะจิตอาสา พัฒนาชุมชน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องพะยอม
แก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษา
จัดโครงการวิศวกรรมสังคม PBRU Heart Of The New Gen
ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมสังคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ที่มา
และความสำคัญของวิศวกรรมสังคม” และ “เครื่องมือและ
กระบวนการวิศวกรรมสังคม”

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำ
พระราชโบายด้านการศึกษางองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมีมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกันและชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจ และเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษาลงไปสู่ชุมชน

ด้วยการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่น ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิศวกรรมสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายวิศวกร บูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และยังเป็น การขยายเครือข่ายวิศวกรรมสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนทบทวนต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการ วิศวกรรมสังคม

นักศึกษาวิศวกรรมสังคม ปรับปรุงดินและเตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192



นักศึกษาวิศวกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม Timeline พัฒนาการ Timeline กระบวนการ ตลอดจนแผนพัฒนานวัตกรรมของเครื่องมือวิศวกร โดยจัดเป็นโครงการสังคมยุคเกษตร : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จิตอาสา 1 คณะ 1 โรงเรียน เพื่อเป็นการนำเครื่องมือวิศวกรสังคมไปใช้ในพื้นที่จริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิศวกรรมสังคมเกิดทักษะ 4 ประการ คือ การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักนวัตกรรมชุมชน โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตร เสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะการดำเนินชีวิต เรียนรู้จากการทำงานจริง สำหรับการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมแปลงและดินเพื่อทำการปลูกผักสวนครัว ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษานำเสนองานวิจัยระดับชาติ



นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนองานวิจัยรูปแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพและกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสูงศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขานันทนาการ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โดยในกิจกรรมนี้ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยทางพลศึกษา ไปนำเสนอจำนวน 2 ผลงาน

ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครูพลศึกษากับแรงจูงใจในวิชาพลศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุรี โดย นายเกษม ช้อนทอง และ งานวิจัยเรื่อง เจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ที่มีต่อวิชาพลศึกษา โดย นางสาวดารณียอมสละ และ นางสาวดวงกมล เล่งระบำ

ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

นักศึกษาวิศวกรรมสังคม เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมสังคม

PBRU Heart Of The New Gen เสริมสร้างทักษะจิตอาสา พัฒนาชุมชน



อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดูแลกองพัฒนานักศึกษา ประธานเปิดการอบรมขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม PBRU Heart The New Gen รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาทั้ง 8 คณะ จำนวน 500 คน ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อได้ทราบความเป็นมา และเรียนรู้เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ ได้แก่ ฟ้ำปะทาน นาฬิกาชีวิต โทมไลน์กระบวนการและพัฒนาการ เพื่อให้เรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบัน วางแผนอนาคต

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำพระราชโบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ ให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ

4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดี และมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกัน และชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษามี ความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงการ พัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษาลงไปสู่ชุมชนด้วยการเรียนรู้ กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่น ซึ่ง จะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิศวกรสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายวิศวกร บูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และยังเป็น การขยายเครือข่าย วิศวกรสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนทบทวน ต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กวีพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ และบุคลากร เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติครั้งที่ 11 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ผลงานจากศูนย์วิจัยสิงขร-มະริคศึกษา และได้ร่วมส่งชุดการแสดง “ระบำพริตต์” โดยนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฯ เป็นผู้แทนในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)





การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาพื้นที่บริการวิชาการ มุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน



เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาณี เผือกบัวขาว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะทำงาน ลงพื้นที่พบนายราม สิงห์โคกขันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอปราณบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม

โดยในเบื้องต้นได้ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องของแผนแม่บทพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นในส่วนของการทำเกษตรคุณภาพและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ต่อยอดทรัพยากรเดิม

ที่มีอยู่ในชุมชน และในการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นการชี้แจงให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
ปราณบุรีได้รับทราบ เพื่อร่วมกันดำเนินงานและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างอาชีพและรายได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่โป่งสลอด ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับประชาชน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมติดตาม
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่สำนักงาน
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านใน
พื้นที่เข้าร่วม

เป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นในบริการวิชาการ ใช้การบูรณ
การทำงานจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างเป็นรูปธรรมและขยายเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน
ดังนั้น จึงได้มีการจัดการติดตามผลการดำเนินงานและเปิดเวทีการมี
ส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโป่งสลอด ภาย
ใต้ความต้องการของคนในพื้นที่

เตรียมพัฒนาพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาณี เพือกบัวงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี

ความมีระเบียบวินัย ให้ส่วนราชการในอำเภอปราณบุรี ได้รับทราบ โดยในเบื้องต้น นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมให้ดำเนินการทั้ง 2 โครงการในพื้นที่อำเภอปราณบุรีทั้ง 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลปราณบุรี ตำบลเขาน้อย ตำบลปากน้ำปราณ ตำบลหนองตาแต่ม ตำบลลวงก์พงและตำบลเขาจ้าว ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ร่วมกันดำเนินงานและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างอาชีพและรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เตรียมความพร้อมผู้นำชุมชน ในการจัดทำแผนแม่บทระดับตำบล อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับนายราม สิงห์โสภณ อดีตรองอธิการบดีอำเภอปราณบุรี นางขวัญเรือน ไสทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาาราชการแทน พัฒนาการอำเภอปราณบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำแผนแม่บทระดับตำบล อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์พัฒนา



ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดการ
อบรมในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
ปราณบุรี โดยจะมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในตำบลต่าง ๆ

ทั้ง 6 ตำบลของอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมการอบรม
เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนให้ตรงตามความ
ต้องการของแต่ละตำบล

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทสตรีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” ส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย



อาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุกแสงอร่าม คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์คงขวัญ ศรีสะอาด
อาจารย์ประจำแผนกวิชาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรใน
หัวข้อ “บทบาทสตรีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” ใน
โครงการพัฒนานักบาทสตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
บ้านในดง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการจ้างงานสำหรับ
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีส่วนทำ
เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิด

การพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่
ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนิน
กิจกรรมการเป็นวิทยากรให้ความรู้สู่ชุมชนและจัดตั้งทีม
อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อดูแลและให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูล
ของชุมชน โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โสภภาพร กล่ำสกุล อาจารย์
ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย
อาจารย์นิพนธ์ หิรัญวิจิตรภรณ์ อาจารย์กนกพร บุญธรรม
และนางสาวชุตินา บุญโพธิ์ ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินงาน
ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของสตรีในปัจจุบันและนวัตกรรมในการจัดการบรรจุภัณฑ์
อย่างสร้างสรรค์ด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการสนใจทั่วไป



ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 โดยมุ่งเน้นสถานที่จำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ซึ่งสถานที่จำหน่ายอาหาร อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้

เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 คน และหลักสูตรผู้ประกอบการ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก

โดยมีหัวข้อในการอบรม เช่น หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร สุวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร การบริหารจัดการสถานประกอบการด้านอาหาร เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต



คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตริล็บ อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษา และผ่าตัดแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาคาราคาเขินโลหิตเชิงรุก โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะนำไปคัดแยกตาม

กรุ๊ปเลือด พร้อมส่งไปตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉินต่อไป

ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ก่อนบริจาคควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาใด ๆ รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ดื่มน้ำ 3-4 แก้วงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปลอดพอกโลหิตได้ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ประวัติ ผลงาน นโยบายและแนวทางการบริการจัดการคณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากที่ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีไปเมื่อวันก่อนนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

โดยผลการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ มีผู้สมัครที่ได้รับการสรรหา จำนวน 3 ท่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์



และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ท่าน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งหลังจากนี้จะนำเจ้าหน้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคนบดต่อไป
 ขณะที่ทางด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 23 มีนาคมนี้ โดยมีผู้สภักดิ์เข้ารับการสรรหา จำนวน 2 ท่าน

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ



เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอกศีกดิ์บุตรลิม อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill) งานที่บริหารงานบุคคลได้จัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม

การให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร มีความสำคัญในการทำงานระหว่างบุคคล การสื่อสารที่ดีนำไปสู่ความร่วมมือกันในการทำงาน ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดี มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ



การสื่อสารที่ดี มีทักษะในการฟังและการพูดที่ดีขึ้น ปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่าง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมอบบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความจำเป็นและรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กร การเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการสื่อสารให้เกิดความประทับใจ เทคนิคการสื่อสารให้เกิดความประทับใจ

คณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน



อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ ธิษณาราชบุรี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 10 คน

สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการกองทุนนักศึกษาในครั้งนี้ได้ติดตามในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นการมีจิตอาสา ตลอดจน

ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลการศึกษานักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทาน

โอกาสนี้อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาว่า ในเบื้องต้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้การดูแลและคอยให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องของการปรับตัวและการเรียน จากนั้นจะส่งเรื่องมายังกองพัฒนานักศึกษา โดยมีบุคลากรที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ขณะที่การส่งเสริมรายได้ให้กับนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจ้างงานนักศึกษาโดยมีค่าตอบแทนอยู่ที่ชั่วโมงละ 35 บาท แต่ไม่เกิน 250 บาทต่อวัน

PBRU

เรียนรู้อย่างไร "มืออาชีพ"
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สมัครตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2564

<http://admission.pbru.ac.th>



www.pbru.ac.th

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โทร.032-708607

STUDENT_OF_PBRU



PBRU

เรียนรู้อย่างไร "มืออาชีพ"
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564
ภาคนอกเวลา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 64

<http://admission.pbru.ac.th>



www.pbru.ac.th

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โทร.032-708607

STUDENT_OF_PBRU



งานสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 032-708612

www.pbru.ac.th

Facebook : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Instagram, Twitter : Student_of_pbru